



ประกาศสถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศสถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่สถาบันบำบัตร์รักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้ดำเนินการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

๑. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ๕๐ คน

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการศึกษาพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ -สกุล
๐๐๔	นางสาวนิลวดี ธารีจิตร
๐๐๕	นางสาวณัฐพร ทิพย์ปาละ
๐๐๖	นางสาวดวงใจ เหมือนพันธุ์

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

๔. หลักฐาน และอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน

๕. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการ ประเมิน ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และด้านสมรรถนะของบุคคล แต่ละด้านไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มี ผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากคะแนนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล หากคะแนนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากลำดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน

๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จะประกาศรายชื่อ ผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตามลำดับคะแนนสอบ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ และทางเว็บไซต์ www.thanyarak.go.th

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซึ่งถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ครั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครของผู้สมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนดในกรณีที่มี ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายวิโรจน์ วีรชัย)

ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี